


หน่วยงาน คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด ปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้หลักสูตรไม่ได้รับการรับทราบจาก สกอ.	อาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนเท่ากับอาจารย์ในสังกัด (ชื่อจำกัดเรื่องอัตรากำลัง)	-วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังเพื่อรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย -พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่มีให้คุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร	จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเท่ากับอาจารย์ในสังกัด	จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเท่ากับอาจารย์ในสังกัด	จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเท่ากับอาจารย์ในสังกัด	บรรลุ	-	วิเคราะห์อัตรากำลังและขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในตำแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาที่ยังมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเท่ากับอาจารย์ในสังกัด	1.วิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำแผนรอบอัตรากำลังระยะยาว 2.คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา 3.พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบันให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม	กันยายน 2559/รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-
นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร	พื้นฐานการศึกษานิสิต ความรับผิดชอบและกระตือรือร้น รวมถึงความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัย	-จัดโครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพแก่นิสิต -มอบหมายให้มีการติดตามผลการศึกษานิสิตอย่างใกล้ชิด	นิสิตสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร	นิสิตสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร	ยังไม่มีนิสิตสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร	ไม่บรรลุ	นิสิตมีพื้นฐานทางวิชาการในระดับน้อย และใช้เวลาในการปรับตัว และการทำวิจัยที่มากขึ้น	1.ใช้เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่นิสิตที่จะเข้าศึกษาที่เน้นศักยภาพทางวิชาการของนิสิต 2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาการศึกษานิสิตที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาโดยกำหนดระยะเวลาให้สำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	1.ปรับเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่นิสิตที่จะเข้าศึกษาที่เน้นศักยภาพทางวิชาการของนิสิต 2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาการศึกษานิสิตที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาโดยกำหนดระยะเวลาให้สำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	มกราคม 2560/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-
จำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	เป็นคณะจัดตั้งใหม่ อยู่ระหว่างการผลิตบัณฑิต มีเปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกันนี้ในหลายสถาบัน	-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่เข้าใจแก่นักเรียน	-จำนวนนิสิตใกล้เคียงกับแผนการรับนิสิต	-จำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลต่างจากแผนไม่เกินร้อยละ 10	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดำกว่าประมาณการในแผนรับนิสิต (1 คน จาก แผนรับ 10 คน)	ไม่บรรลุ	ผู้สนใจสมัครในระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวนน้อย	1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1.จัดการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	พฤษภาคม 2560/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร	-

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
								2. ให้ทุนการศึกษาพัฒนานิสิตที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาโดยกำหนดระยะเวลาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	2.ปรับปรุงหลักสูตรให้เน้นจุดเด่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นจุดขายของหลักสูตร 3. ให้ทุนการศึกษาพัฒนานิสิตที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษา		
นิสิตขอเปลี่ยนสาขาหรือลาออกระหว่างการเรียน	พื้นฐานการเรียนของนิสิตที่คนคิด ความสนใจเฉพาะตัวของนิสิต	-ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและอาชีพภายหลังการสำเร็จการศึกษา	จำนวนนิสิตที่ขอเปลี่ยนย้ายสาขาหรือลาออก	จำนวนนิสิตที่ขอเปลี่ยนย้ายสาขาหรือลาออกลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20	จำนวนนิสิตขอเปลี่ยนสาขาหรือลาออกระหว่างการเรียน ปี มีจำนวน 12 คน จากจำนวนนิสิตทั้งหมด 243 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94	บรรลุ	-	1.มีระบบเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการปรับตัวของนิสิต รวมถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว 2. สร้างความชัดเจนและความเข้าใจต่อหลักสูตร	1.มีโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการปรับตัวของนิสิตและการปรับตัวของนิสิต 2.มีระบบการให้คำปรึกษาและติดตามการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนว 3.โครงการ Open House 4.การจัดทำคู่มือการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิต	สิงหาคม 2559/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-
ขาดความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	อาคารสถานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	-จัดหาห้องเรียนโดยขอใช้อาคารสถานที่จากมหาวิทยาลัย - มีความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการใช้ทรัพยากรอาคารสถานที่ร่วมกัน	มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับนิสิต	มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับนิสิต	มีผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ที่ 4.28	บรรลุ	-	1.มีการขอใช้พื้นที่จากมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนได้ดีในระดับหนึ่ง 2.ปรับปรุงพื้นที่จากมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม	1.ปรับปรุงพื้นที่จากมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม	มกราคม 2560/รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การไม่ได้รับทุนวิจัย	- งบประมาณภาครัฐมีจำกัด - มีการแข่งขันทำวิจัยในประเด็น/โจทย์วิจัยที่สูง - ศักยภาพของนักวิจัย	- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย - ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่อาจารย์/ฯ.ล.ฯ. - มีช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของคุณะ	- อัตราการได้ทุนวิจัยต่อจำนวนคณาจารย์ประจำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	- ทุนวิจัยไม่น้อยกว่า 220,000 บาท/คน/ปี	- ทุนวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจำ 242,195.03 บาท/คน/ปี	บรรลุ	-	1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจำ	1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจำ	กันยายน 2559/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-
การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	- งบประมาณภาครัฐมีจำกัด - ค่าขอตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ	วิเคราะห์และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย	ได้รับงบประมาณแผ่นดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสูงขึ้นไปตามความต้องการตามลำดับ	ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง รายการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่เสนอลำดับความสำคัญเป็นลำดับที่ 1 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 3,800,0000 บาท และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในปีงบประมาณ 2560 ตาม	บรรลุ	-	-	-	-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญในรายการครุภัณฑ์ตามที่เสนอขอตั้งค่าของบประมาณแล้ว

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 วาระพิจารณาที่ 4.5 รายงานผลการติดตามแผนจัดการความเสี่ยง


 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีนทร์ ชัยวิสุทธิทางกูร)
 คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ